

บี.กริม แคนเรียร์ ประเทศไทย สนับสนุนการจัดประกวด Miss Universe 2018



“บี.กริม แคนเรียร์ (ประเทศไทย)” โซเชียลกายภาพ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในการจัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส ประจำปี 2018 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อสนับสนุน เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดในการ ทำกิจกรรมต่างๆ มุ่งแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลก พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ความ สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทยให้คนทั่วโลกได้รับรู้ รวมทั้งต่อยอดแบรนด์ของแคนเรียร์ ให้เป็นที่ รู้จักของคนทั่วโลกมากขึ้น

นายวรเศรษฐ์ ดันติศิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บี.กริม แคนเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะที่ แคนเรียร์เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีคุณภาพ เป็นที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมานานกว่า 116 ปี “แคนเรียร์” เล็งเห็นว่าการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส ประจำปี 2018 นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศ โดยโซเชียลกายภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้ในอนาคตได้ รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สถานะของประเทศไทย และความเข้าใจในมิตรไมตรีของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รับรู้มากขึ้น พร้อมกับสร้างความ มั่นใจให้คนทั่วโลกได้รับรู้มากขึ้นด้วยว่าอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยสามารถทำให้เราเป็นที่สนใจของชาวโลกได้ และ มองว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์สในครั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใน ทุกมิติ”

ทั้งนี้ การจัดประกวด Miss Universe 2018 ปีนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีบรรดา สาวงามจากกว่า 100 ประเทศเดินทางมายังประเทศไทย โดยการประกวดรอบการตัดสินจะมีขึ้นใน เช้าวันที่ 17 ธ.ค.ของเมืองไทย ซึ่งจะตรงกับค่ำวันที่ 16 ธ.ค. ของสหรัฐอเมริกา

แคนเรียร์ เป็นผู้ในระดับโลกด้านระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็นสัญชาติอเมริกา และได้รับ การยอมรับจากทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเท โดยเป็นผู้ให้บริการด้านระบบโซลูชันภายในที่สร้างความยั่งยืนให้กับอาคาร ที่ประกอบไปด้วยการให้คำปรึกษาด้านอาคารสีเขียว การออกแบบและวางระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด จนถึงการออกแบบระบบควบคุมภายในอาคาร

แบบอัตโนมัติด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการให้บริการด้านการบริหารจัดการพลังงานของอาคารที่เปิดดำเนินการ
แล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

แคเรียร์ เป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัท อยู่ในเขต เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ก
และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านวิศวกรรมการบิน และอวกาศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างระบบภายในอาคารทั่วโลก